



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๕

.....
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยความข้อ ๑ สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการสอบ สามารถจัดได้ทั้งในห้องแบบปกติ แบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานในห้องแบบปกติร่วมกับรูปแบบออนไลน์ นั้น

บัดนี้พบว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากการเข้าใช้บริการในสถานบันเทิง ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม และให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๕ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปฏิบัติดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนหรือการสอบ ในแบบออนไลน์ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือการสอบในห้องแบบปกติให้คนบติ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นผู้พิจารณาอนุญาต เป็นรายกรณี โดยให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้อนุญาตกำกับ ดูแล ติดตามอย่างเต็มขีดความสามารถและเคร่งครัด

๒. การดูแลบุคลากร นักเรียน หรือนักศึกษา กรณีที่พบมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผลเป็นบวกให้หัวหน้าส่วนราชการให้คำแนะนำ โดยให้รีบรายงานตัวเพื่อเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้เคียง หากไม่ทราบ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) หรืองานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ให้บุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แจ้งไหม้ไลน์ให้ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ปกปิด เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังต่อไป และให้บุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่มีลักษณะเสี่ยงสูงทราบ เพื่อแยกกักตัวเองพร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน

๒.๒ กรณีบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ให้แยกกักตัวทำ Home Isolation ที่บ้านพัก หอพัก หรือสถานที่อื่น แล้วแต่กรณี หากมีความจำเป็น อาจขอแยกกักตัว ณ อาคารสนามกีฬาากลางได้เป็นรายกรณี

๒.๓ กรณีบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นนักศึกษาหอพักภายใน มหาวิทยาลัย ให้แยกกักตัวทำ Home Isolation ณ อาคารสนามกีฬาากลาง โดยให้กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแล จัดส่งอาหาร และยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น จนกว่าจะเข้าระบบการรักษาของสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ หากกรณีบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นนักศึกษาหอพัก ภายนอก ที่ใกล้เคียงโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้แยกกักตัวทำ Home Isolation ณ หอพัก ของตนเอง และแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบ หากต้องการความช่วยเหลือให้เข้าระบบรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมอบให้สาขาวิชา คณะวิชา ส่วนราชการต้นสังกัด กองพัฒนานักศึกษา แล้วแต่กรณี ให้เป็นผู้ดูแล จัดส่งอาหารและยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น จนกว่าจะเข้าระบบการรักษา ของสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง